

ถ้ารู้ยังงี้แล้วก็อย่าทำตัวไม่ดี ให้ใครเขาเขามาบอกเลิกนะจ๊ะ

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

10 สาเหตุ ที่ทำให้ คู่รัก เลิกกัน มากที่สุด

หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่า เอ . . .

ทำไมเขาหรือเธอคนนั้นจึงเลิกจากเราไป บางคนอาจโทษอีกฝ่ายหลายคนก็โทษตัวเอง แต่จะมีสักกี่คนที่มองย้อนกลับไปในขณะที่คบกันว่าเราทำอะไรผิดไปบ้าง

ลองมาดูกันเผื่อจะระลึกได้ หรืออาจเป็นประโยชน์หากคุณยังคบกันอยู่ ดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้แหละที่อาจทำให้คุณเลิกกันไป

เอาแต่ใจ ตัวเอง

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเอาแต่ใจตัวเองกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าใครจะเอาใจตัวเองมาก หรือน้อยเท่าไหนเองคะ บางคนคิดว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง น้อย แต่ความจริงแล้วมากเสีย ยิ่งแยเขาไปใหญ่เลย

ทำตัวเป็นเจ้าของ มากเกินไป

การที่คุณแสดงตัวให้ใครต่อใครได้รู้ว่า คุณกับเขาเป็นแฟนกันเสีย ก็ไม่ใช่เรื่อง แปลก เพียงแต่บางครั้งคุณอาจแสดงความเป็นเจ้าของเขา ในลักษณะที่เป็นเงา ตามตัวกันเลย เช่น ไปไหนไปด้วย ตัวติดกันเป็นปาทองโก โดยไม่ให้ความมีเวลา ส่วนตัวแมแต่นิดเดียว ก็อาจเป็นปัญหาได้เหมือนกัน

หึง แบบไร้ขีดจำกัด

คงจะห้ามกันได้ยาก เรื่องความหึงเหี้ย แต่ต้องมีลิมิตกันบ้างนะคะ ไม่ใช่ว่าเพื่อนคุยด้วยก็ยิ่งหึงมาตีตามัว หึงขนาดนั้น คงจะไม่ไหว บางคนเขาขึ้นโทรเช็คตลอด เวลา อันนี้หาเป็นห่วงมากคะ

บอกเลิกทุกครั้ง ที่ทะเลาะ

ส่วนใหญ่มักเกิดจากฝ่ายหญิงซะมากกว่า จริงๆ แล้วก็พูดแค่อยากให้เขามาง้อเท่า นั้น ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้ผลในช่วงแรกเท่านั้นคะ แต่หลังๆ ละก็ เอา.. อยากเลิกดีนี่ก็ เลิกเลยดีกว่า หน้าตาเซ็ดหัวเขาคะ

ไปเจอะแยะ กับคนอื่น

ถือได้ว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติคนที่คุณรักเลย ซึ่งทุกคนก็ย่อมหึงในศักดิ์ศรีของตัวเอง บางครั้งอาจทำ เพื่อให้อีกฝ่ายหึงเล่นๆ เป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณเองก็มีค่า สำหรับพวกเขา แต่ต้องระวังนะคะ เพราะมองอีกมุมคือคุณไม่แคร์ความรู้สึกของ เขาเลย และถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ไม่รู้อะไรจะอยู่ด้วยกันไปทำไม อีกกรณีหนึ่งที่หึงหรือชายไปชอบเพื่อนของฝ่ายหนึ่ง นอกรอบจากจะทำให้มิตรภาพระหว่งเพื่อนแตกสะบั้นแล้ว คนอื่นจะมองคุณเป็นคนไม่ดีเอามาก ๆ ด้วย ขอนี้ต้องคิดให้ดีๆ

เชื่อเพื่อน มากเกินไป

บางครั้งเพื่อนก็ไม่อยากให้คุณมีแฟน ซึ่งก็โทษไม่ได้อีกนั่นแหละคะ เพราะจากที่เคยเจอกัน ทานข้าวด้วยกันทุกวัน ก็กลับกลายเป็นว่า คุณไปตัวติดกับแฟนแทน หรืออาจจะด้วยความหวังดีมากเกินไป ก็เลยคิดแทนคุณไปหมด ว่าแฟนคุณดีพอ สำหรับคุณหรือเปล่า

โกรธแล้ว ไม่พูดด้วย

เป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักเลิกรากันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ อูการุแบบนี้จะทำให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า หรือบางทีเรื่องที่โกรธอาจมาจากความเข้าใจผิด แล้วไม่พูด กัน ก็ไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้

นัดแล้ว ไม่เป็นนัด

การเลื่อนนัด ประเภท เลื่อนแล้วเลื่อนอีก หรือว่ามาเลทแบบ นัดเข้ามาบายนัด บ่ายมาเย็น อากการแบบนี้เสีย บางคนเขารอบออยๆ รอไปรอมา เลิกรอตลอดไปเลยก็มีนะคะ

พูดจาขมก้น ต่อหน้าคนอื่น

อาจจะเพียงแค่อำกันเล่น แต่บางคนอำกันแรงเกินไป อาจจะเกิดการทะเลาะกัน ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุเล็กๆ ที่จะนำไปสู่ความบานปลายได้คะ

โกหก

บางคนโกหกเป็นนิสัย ทั้งที่บางทีไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าอีกฝ่ายเข้าใจก็คงไม่เป็นไร แต่ขอบอกไว้เรื่องอย่างนี้ น้อยคนนัก ถึงจะยอมเข้าใจคะ ธารุยังงี้แล้วก็อย่าทำตัวไม่ดี ให้ใครเขาเขามาบอกเลิกนะจ๊ะ

ข้อมูลจาก <http://www.siamha.com/>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :